

**CUỘC THI SAIGONTECH SROBOT
"CHƠI VUI ROBOT - HỌC TỐT PASCAL" LẦN VII 2018-2019**

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Công ty/Cơ quan/Đơn vị

Lời đầu tiên, Ban Tổ chức Cuộc thi SaigonTech SRobot với chủ đề "Chơi vui Robot - Học tốt Pascal" lần VII 2018 - 2019 xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và sự tri ân sâu sắc đến Quý Công ty/Cơ quan/Đơn vị.

Trong những năm qua, các hoạt động của trường SaigonTech luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình từ quý vị. Sự hỗ trợ đó đã làm nên thành công của các chương trình và tiêu biểu nhất là Cuộc thi SaigonTech SRobot – một dự án phi lợi nhuận của trường được xây dựng và phát triển từ năm 2012, nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) và trường SaigonTech.

Trong 6 năm qua, dự án đã thu hút hàng ngàn học sinh đến từ hơn 200 trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành lân cận tham gia thi đấu. Thông qua dự án này, trường SaigonTech mong muốn thông điệp của cuộc thi sẽ lan tỏa ngày một xa hơn, trở thành hoạt động cộng đồng tiêu biểu dành cho học sinh THCS, THPT trên toàn quốc, khơi gợi niềm đam mê của các em đối với Khoa học Kỹ thuật và góp phần phát hiện những tài năng, cũng như có những đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành Công nghệ Thông tin nước nhà.

Nhằm để Cuộc thi SRobot lần VII 2018 - 2019 được diễn ra thành công và tạo cơ hội cho các em học sinh chưa đủ điều kiện về kinh phí được tham gia tranh tài, Ban Tổ chức Cuộc thi SRobot rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Công ty/Cơ quan/Đơn vị.

Mục tiêu của nhà trường khi phối hợp với Quý Công ty/Cơ quan/Đơn vị không chỉ là để lan tỏa những giá trị kiến thức công nghệ và tinh thần nhân văn trong cộng đồng, mà còn thông qua cơ hội đó để quảng bá thương hiệu, mang hình ảnh của quý vị đến gần hơn với học sinh – sinh viên.

Cuối cùng, Ban Tổ chức Cuộc thi SaigonTech SRobot lần thứ VII năm 2018 – 2019 chân thành cảm ơn và kính chúc Quý công ty/Cơ quan/Đơn vị luôn thành công trong mọi hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng cảm ơn.

Trưởng Ban Tổ chức



★ TS. Phạm Đại Xuân